



ฉบับที่ 2/2558

### เรื่อง แลกง้าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนธันวาคม 2557

**ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนธันวาคม 2557** ภาพรวมปรับดีขึ้นจากเดือนก่อนอย่างช้าๆ โดยภาคการท่องเที่ยวยังขยายตัวดี ทั้งในส่วนชองนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ ด้านการส่งออกและการใช้จ่ายงบลงทุนชองภาครัฐขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ผลผลิตสินค้าเกษตรกลับมาขยายตัวอีกครั้ง การผลิตอุตสาหกรรมหดตัวน้อยลง อย่างไรก็ดี การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัวขึ้นบ้าง สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจทั่วไป อัตราเงินเฟ้อปรับลดลงต่อเนื่อง อัตราการว่างงานปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในภาคการเงิน สินเชื่อชองธนาคารพาณิชย์ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อย ขณะที่เงินฝากขยายตัวในอัตราใกล้เคียงกับเดือนก่อน

รายละเอียดชองภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือมี ดังนี้

การใช้จ่ายภาคเอกชนค่อยๆ ฟื้นตัวอย่างช้าๆ **ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 1.6 โดยในหมวดการใช้จ่ายสินค้าคงทน โดยเฉพาะยานยนต์ยังไม่ฟื้นตัว จากความระมัดระวังในการใช้จ่ายและภาระหนี้ครัวเรือนยังมีอยู่มาก อย่างไรก็ดี สินค้าจำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคยังขยายตัวได้ สะท้อนจากความเชื่อมั่นชองผู้บริโภคที่สูงขึ้นและรายได้เกษตรกรปรับดีขึ้น ประกอบกับมีกำลังซื้อชองนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่

สำหรับ**ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน** ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 5.3 เนื่องจากผู้ประกอบการภาคเอกชนยังชะลอการลงทุนใหม่ แต่การลงทุนในภาคก่อสร้างเริ่มมีสัญญาณดีขึ้น จากปริมาณการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในโครงการก่อสร้างชองภาครัฐและพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลที่ขยายตัว โดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ เงินลงทุนที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ก็เพิ่มขึ้นทั้งในหมวดเกษตรกรรมและผลผลิตการเกษตร บริการและสาธารณูปโภคจากกลุ่มพลังงานทดแทน

ขณะที่มาตรการเร่งรัด**การเบิกจ่ายภาครัฐ** ยังทำได้จำกัด โดยลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 13.5 ตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนหนึ่งเกิดจากฐานสูงปีก่อน ที่ยังมีการโอนเงินอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาอยู่ อย่างไรก็ดี การเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อการปรับปรุงและซ่อมสร้างยังดีต่อเนื่อง

มูลค่า**การส่งออก** เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 5.4 ตามการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านด่านชายแดนไปเมียนมาร์ แต่การส่งออกไปประเทศอื่นๆ ชะลอตัวตามการส่งออกสินค้าประเภทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับการผลิตอุตสาหกรรมที่ยังหดตัว ด้าน**การนำเข้า** กลับมาขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 11.3 ตามการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางเพื่อผลิตสินค้าอุตสาหกรรมสำหรับส่งออก สะท้อนแนวโน้มการผลิตเพื่อส่งออกในช่วงต่อไป ซึ่งคาดว่าจะปรับดีขึ้น

**รายได้เกษตรกร** เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 7.1 ตาม**ผลผลิตสินค้าเกษตร** ซึ่งกลับมาขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 10.5 ที่สำคัญเป็นผลจากผลผลิตอ้อย ที่เกษตรกรเลื่อนการตัดอ้อยจากเดือนก่อนมาเป็นเดือนนี้ ประกอบกับผลผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพดี มีน้ำรสหวานและเปลือกสีส้ม โดยเฉพาะไม้พันธุ์เนื้อและไขไก่เพิ่มขึ้น แต่**ราคาสินค้าเกษตร** ยังลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 3.1 ตามราคาข้าวเปลือกเหนียวและถั่วเหลือง รวมทั้งราคาปศุสัตว์ ได้แก่ สุกร ไก่พันธุ์เนื้อและไขไก่ ซึ่งลดลง

**ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม** ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน แต่ยังคงลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 2.3 ตามการผลิตเครื่องดื่มและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ดี ผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตัวในเดือนนี้ ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง ชิ้นส่วนเลนส์กล้องถ่ายภาพ เครื่องใช้เซรามิกบนโต๊ะอาหาร และเครื่องประดับ

สำหรับ**ภาคการท่องเที่ยว** ยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนและระยะเดียวกันปีก่อน ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากสภาพอากาศหนาวเย็น ราคาน้ำมันที่ปรับลดลงต่อเนื่อง มาตรการภาษีส่งเสริมเที่ยวทั่วไทย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดึงดูดชาวไทยและต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนเดินทางเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ สะท้อนจากจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานและอัตราการเข้าพักโรงแรมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนและระยะเดียวกันปีก่อน

**เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ** อยู่ในเกณฑ์ดี เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี เหลือร้อยละ 0.5 เนื่องจากราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศและราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับลดลงต่อเนื่อง ประกอบกับผลผลิตของอาหารสดออกสู่ตลาดมากขึ้น ส่งผลให้ราคาสินค้าสำคัญลดลง เช่น เนื้อสัตว์ ผลไม้สด ไข่และไข่สด ด้านอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนเป็นร้อยละ 0.7 ตามการจ้างงานในภาคเกษตรกรรมที่ลดลงเป็นสำคัญ

**ภาคการเงิน** เงินให้สินเชื่อของสาขาธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2557 มียอดคงค้าง 591,045 ล้านบาท ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 5.0 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน หลังจากที่จะหดตัวต่อเนื่องมา 17 เดือน และเริ่มเห็นทิศทางปรับดีขึ้นตามลำดับ จากสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของภาคธุรกิจ ประกอบกับยังมีความต้องการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ด้านเงินฝากมียอดคงค้าง 598,538 ล้านบาท ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 4.6 จากการทยอยออกผลิตภัณฑ์เงินฝากที่จูงใจ เพื่อรักษารฐานลูกค้าและบริหารเงินฝากให้สอดคล้องกับความต้องการเงินให้สินเชื่อ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

30 มกราคม 2558

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค

โทร. 0 5393 1164

e-mail: [Kusolc@bot.or.th](mailto:Kusolc@bot.or.th)